



www.sahakomtrc.com

ข่าว สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพ แรงงานไทยเรยอน จำกัด

ปีที่ 35 ฉบับที่ 383

ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563

THAIRAYON LABOUR UNION SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED

36 หมู่ 2 ถนนอุรุยา-อ่างทอง ต. โทสะ อ. เมือง จ. อ่างทอง 14000 โทร./แฟกซ์ 0-3567-2127,129 /sahakomtrc@hotmail.com

สหกรณ์ฯ มอบสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท แก่สมาชิกที่เกษียณอายุฯ 2 ราย

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ ทำการมอบสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท (มูลค่า 26,700 บาท) ให้แก่ นายชฎาสังข์การ คูเบ สมาชิกแผนกบริหาร (สำนักงานใหญ่) เนื่องจากเกษียณอายุจากการทำงาน โดยมอบให้ ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ



สหกรณ์ฯ มอบเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่สมาชิก 10,000 บาท เนื่องจากป่วยด้วยโรคร้าย

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการฯ นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์ กรรมการฯ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ ร่วมกันทำการมอบเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ให้แก่ นางสาวหวาน รอดยิ่ง สมาชิกแผนกพันสภาพ

การเป็นพนักงาน จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เนื่องจากป่วยด้วยโรคร้ายแรง โดยทำการมอบให้ที่บ้านพัก หมู่ 2 ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการฯ ทำการมอบสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท (มูลค่า 27,700 บาท) ให้แก่นางสุชิน ศรีวิไล สมาชิกแผนกสปีนนิ่ง ผลิต เนื่องจากเกษียณอายุจากการทำงาน โดยมอบให้ ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ



คณะกรรมการอำนวยการทำการอบรมสมาชิกใหม่ 2 ราย และประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2563

วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 นายพีระภัทร ลอยละลิว รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง เลขาธิการ นายวิรัตน์ ชูจิตต์ เหมัญญิก กรรมการอำนวยการ และ

(อ่านต่อหน้า 3)

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 38 (พ.ศ.2563)

นายลิขิต	มีบำรุง	ประธานกรรมการ
นายเฉลย	ชมบุรินทร์	รองประธานฝ่ายการเงิน
นายพีระภัทร	ลอยละลิว	รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายสุทัศน์	เอี่ยมแสง	เลขานุการ
นายวิรัตน์	ชูจิตต์	เหรัญญิก
นางสาวพรรษพร	แสงประพาพ	กรรมการ
นายพงษ์ทร	ทับแถม	กรรมการ
นายสมยศ	นันทาวัง	กรรมการ
นายอรรถพล	พูลทอง	กรรมการ
นายเสน่ห์	ชุ่มหฤทัย	กรรมการ
นายพงษ์ศักดิ์	คงมี	กรรมการ
นายณัฐภูมิ	สุวรรณวงศา	กรรมการ
นายกฤษณชัย	สินธุประสิทธิ์	กรรมการ
นายธนกฤต	วโรตนม์	กรรมการ
นายศุภกิตต์	ทิพย์สิงห์	กรรมการ

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

นางเกษมศรี	เมฆหมอก	ผู้จัดการ
นางนาถ	มงคลหว่า	หัวหน้าฝ่ายทั่วไป
นางสาวนุชนารถ	แก้วน้ำเชื้อ	เจ้าหน้าที่บัญชี
นางสาวฐิติพร	ควรบำเรอ	เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวดวงกมล	แก้วสุกใส	เจ้าหน้าที่การเงิน

กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ : นายพีระภัทร ลอยละลิว

กองบรรณาธิการ ✨ นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง ✨ นายวิรัตน์ ชูจิตต์ ✨ นางสาวพรรษพร แสงประพาพ
 ✨ นายพงษ์ทร ทับแถม ✨ นายสมยศ นันทาวัง ✨ นายอรรถพล พูลทอง
 ✨ นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา ✨ นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์ ✨ นายศุภกิตต์ ทิพย์สิงห์
 ✨ นายไชยพันธ์ ทรัพย์สุทธิ ✨ นายศรีโพธิ์ วายพัตร์

อาร์คเวิร์ค : นางสาวฐิติพร ควรบำเรอ

ติดต่อเรา

☎ : 035-672127,129 📱 : 095-5176507 เบอร์ภายใน : 3343 ผู้จัดการ (เกษมศรี) : 089-9006596

คณะกรรมการอำนวยการอบรมสมาชิกใหม่และ ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม (ต่อจากหน้า 1)

นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ ทำการอบรมสมาชิกใหม่ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยมีสมาชิกเข้าร่วมการอบรม 2 คน และได้ทำการมอบเสื้อแจ็กเก็ตครบรอบ 35 ปีการก่อตั้งสหกรณ์ฯ ให้แก่สมาชิกที่เข้าร่วมการอบรมด้วย

หลังจากการอบรมได้ทำการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยมีนายพีระภัทร ลอยละลิว รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งสรุปผลการประชุม ดังนี้ คือ

- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ชุดที่ 38 ครั้งที่ 4 วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

- การติดตามผลการประชุมคราวก่อน

1. นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง เภรัญญิก เสนอให้สหกรณ์จัดทำโครงการที่อยู่อาศัยให้สมาชิกที่ต้องการมีบ้านอยู่ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นด้วยตามที่เภรัญญิก เสนอ โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพิจารณามีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการนี้ และให้สำรวจความต้องการสมาชิก มีมติทำการแต่งตั้งคณะทำงานจัดหาผู้รับเหมาและให้ผู้รับเหมานำแบบบ้านมาเสนอ กรรมการเลือกแบบบ้านไว้ 4 แบบแล้ว

ที่ประชุมมีมติให้ทำการชะลอโครงการไว้ก่อนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

ผลการติดตาม ให้ประกาศเชิญชวนสมาชิกอีกครั้ง เพื่อสำรวจว่าจะมีสมาชิกที่ต้องการบ้านกี่ท่าน

2. ติดตามจากคณะกรรมการดำเนินการ - อัตราการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน ว่าจะถือหุ้นได้สูงสุดเท่าไร ไม่เกิน 1/5 หรืออย่างไร

ที่ประชุมมีมติมอบหมายคณะกรรมการอำนวยการพิจารณา และนำเสนอเข้าที่ประชุมต่อไป

ผลการติดตาม ที่ประชุมเสนอให้ทำการสำรวจสมาชิกที่ถือหุ้นรายเดือนตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปว่ามีกี่ราย พร้อมกันนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาต่อไป

- การเตรียมจัดงานวันครบรอบ 37 ปีสหกรณ์ที่ประชุมมีมติให้จัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1. ทำบุญเลี้ยงพระเพล
2. เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
3. มอบทุนการศึกษาบุตรแก่สมาชิก
4. มอบของที่ระลึกให้กับสมาชิกที่มีเงินฝาก 1 ล้านบาทขึ้นไป

5. เยี่ยมสมาชิกแผนกพันสภาพการเป็นพนักงานครบ 5 ปี และ 10 ปี

ผู้จัดการฯ เข้าร่วมการอบรมที่สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

วันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2563 นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการสหกรณ์ฯ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการและผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 3 ณ ศูนย์การประชุมแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ



สหกรณ์ฯ นำสมาชิกเยี่ยมชมสวนอินทผลาลัมที่
อ่างทอง ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 นายสุทัศน์
เอี่ยมแสง เลขาธิการ นายวิรัตน์ ชูจิตต์ เทรย์ญิก
นายกฤชชัย สิริประสิทธิ์ นางสาวพรพรรณ
แสงประพาฬ นายพงษ์ทร ทับแถม นางเกษมศรี
เมฆหมอก ผู้จัดการ นางสาวนุชนารถ แก้วน้ำเชื้อ
เจ้าหน้าที่บัญชี และสมาชิกเข้าร่วมโครงการให้ความรู้
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563 โดยนำสมาชิก
ไปชมสวนอินทผลาลัมของนายศิวักร นิรันดร นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ต.จำปาหล่อ
อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง โดยมีสมาชิก กรรมการ
และเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมโครงการ รวม 20 คน
ผู้จัดการฯ เข้าร่วมโครงการอบรมทางไกลเรื่องการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นางเกษมศรี
เมฆหมอก ผู้จัดการฯ เข้าร่วมโครงการประชุม
ทางไกล เรื่องแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ฟอกเงินและปราบปรามการฟอกเงิน ณ ห้องประชุม
ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง จ.อ่างทอง

การอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความ
เข้าใจและยกระดับให้สหกรณ์มีนโยบายและปฏิบัติ
ตามระเบียบวิธีการในการรับลูกค้า การบริหารความ
เสี่ยงของลูกค้า การประเมินความเสี่ยงสำหรับ
ผลิตภัณฑ์และบริการและช่องทางการบริการ หรือ
การใช้เทคโนโลยีใหม่ การรายงานธุรกรรม การเก็บ
รักษาเอกสาร ตลอดจนการตรวจสอบภายในที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย

ประธานฯ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมการ
สัมมนาศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ. ที่นครปฐม

วันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2563 นายลิขิต
มีบำรุง ประธานกรรมการฯ นางเกษมศรี เมฆหมอก

ผู้จัดการ และนางสาวนุชนารถ แก้วน้ำเชื้อ เจ้าหน้าที่
บัญชี เข้าร่วมโครงการสัมมนาศูนย์ประสานงาน
สส.ชสอ. และสหกรณ์ออมทรัพย์ 4 ภูมิภาค (ภาค
กลาง - ตะวันตก) ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี
นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

การสัมมนามีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงให้
ผู้เข้าร่วมการสัมมนาทราบถึงแนวทางการรับสมัคร
สมาชิก การบริหารงานสมาคมฯ และศูนย์
ประสานงานสู่ความเข้มแข็ง รวมทั้ง สร้างความเข้าใจ
ในนโยบายและการดำเนินงานของ สส.ชสอ.

ประธานและกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมใหญ่
เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคกลางที่สระบุรี

วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 นายลิขิต มีบำรุง
ประธานกรรมการฯ และนายกฤชชัย สิริประสิทธิ์
กรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี
2562 เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคกลาง
ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์นครสระบุรี จำกัด
อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

เลขาธิการฯ เข้าร่วมการสัมมนากับสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยที่กรุงเทพฯ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 นายสุทัศน์
เอี่ยมแสง เลขาธิการฯ เข้าร่วมโครงการสัมมนา
ผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้างานของสหกรณ์
ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ หลักสูตร
“กฎหมายแรงงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานและการจัดสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์
สถานประกอบการ” ณ ห้องประชุมศูนย์รัชสีนิจ แจ่ม
จรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

การสัมมนามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
การสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
สหกรณ์ฉบับใหม่ กฎหมายแรงงานที่นายจ้างและ
ลูกจ้างควรรู้หน้าที่ของตนที่กฎหมายบัญญัติ รวมทั้ง

ได้เรียนรู้กระบวนการทางกฎหมาย วิธีการปฏิบัติและวิธีการแก้ไขปัญหา

สหกรณ์ฯ มอบของที่ระลึกให้แก่สมาชิกที่ทำการมงคลสมรส

วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 นายพงษ์ทร ทับแถม กรรมการฯ เดินทางไปร่วมงานเลี้ยงฉลองการมงคลสมรสของนางสาวสุทธิรัตน์ ออมสิน สมาชิกแผนกบริหาร (บัญชี) ณ บ้านพัก ต.จำปาหล่อ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง พร้อมกับมอบของที่ระลึกมูลค่า 550 บาท

กรรมการและเจ้าหน้าที่ฯ เดินทางไปเยี่ยมไข้สมาชิกป่วย 6 ราย

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการฯ และนายสุทัศน์ เอี่ยมแสง เลขานุการ มอบของเยี่ยมไข้แก่นายณัฐภูมิ แก้วสุขใส สมาชิกแผนกวิศโคส (ซ่อมบำรุง) ณ ที่ทำการสหกรณ์ เนื่องจากประสบอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการฯ นายเฉลย ชมบุหรัน รองประธานฝ่ายการเงิน นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง เลขานุการ และนางสาวจิตติพร ควรบำรุง เจ้าหน้าที่ธุรการ เดินทางไปเยี่ยมสมาชิกป่วย 2 ราย คือ

- นายศรารุท เทียงทองคั่ง สมาชิกแผนกไฟฟ้า โดยเดินทางไปเยี่ยมที่บ้านพัก ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง เนื่องจากทำการผ่าตัดไส้ติ่ง

- นางภมรกาญจน์ พึ่งอยู่ สมาชิกแผนกบริหาร (ทรัพยากรมนุษย์) โดยเดินทางไปเยี่ยมที่บ้านพัก ต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง เนื่องจากทำการผ่าตัด

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นางพงษ์ทร ทับแถม กรรมการฯ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ มอบของเยี่ยมไข้แก่ นายสามารถ ไทยเดช

สมาชิกแผนกเอ็นวายโรนเมนท์ คอนโทรล ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ เนื่องจากข้อเท้าพลิก เอ็นข้อเท้าอักเสบ

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายลิขิต มีบำรุง ประธานฯ นายสมยศ นันทาวัง กรรมการฯ และนางสาวจิตติพร ควรบำรุง เจ้าหน้าที่ธุรการ เดินทางไปเยี่ยมไข่นายวีระศักดิ์ เนียมภิญโญ สมาชิกแผนกไฟฟ้า ณ ที่บ้านพักหมู่ 1 ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เนื่องจากประสบอุบัติเหตุตกบ้าน

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายลิขิต มีบำรุง ประธานฯ นายศุภกิตติ์ ทิพย์สิงห์ กรรมการฯ และนางสาวดวงกมล แก้วสุขใส เจ้าหน้าที่การเงิน เดินทางไปเยี่ยมไข่นายมานะกุล พรรณเรณู สมาชิกแผนกพันสภาพการเป็นพนักงาน โดยไปเยี่ยมที่บ้านพัก ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เนื่องจากป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับตับ

อนึ่ง ในการเดินทางไปเยี่ยมสมาชิกป่วยทั้ง 5 ราย สหกรณ์ฯ ทำการซื้อของเยี่ยมไข้มอบให้สมาชิกเป็นเงิน คนละ 300 บาท

สหกรณ์ฯ เป็นเจ้าภาพสวดศพบิดาสมาชิกเสียชีวิต

วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 นายเสน่ห์ ชุ่มฤทัย หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ และนายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์ กรรมการ ร่วมเป็นเจ้าภาพฟังพระสวดศพบิดานางศิริอร สอ้านวงศ์ สมาชิกแผนกพันสภาพาณ วัดท่าสะอ้าน ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมกับมอบเงินช่วยทำบุญ 500 บาท



37 ปีสหกรณ์ : ความสำเร็จที่ภาคภูมิใจ

หลังจากที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2525 ของสหภาพแรงงานไทยเรยอน เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2526 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้สหภาพแรงงานฯ จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ขึ้นมา นายศรีโพธิ์ วายุกัตต์ ประธานสหภาพฯ ได้ทำหนังสือ ขอความร่วมมือกับบริษัท ไทยเรยอน จำกัด เพื่อขอความช่วยเหลือในการหักเงินค่าหุ้น เงินกู้และดอกเบี้ยจากค่าจ้างของพนักงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่จะจัดตั้งขึ้น นาย ที. เซ ตูมาดาวัน ประธานบริษัท ได้มีหนังสือตอบรับที่จะหักเงินส่งให้แก่สหกรณ์ในวันที่ 20 เมษายน 2526 และสหภาพฯ ได้ทำหนังสือถึงสหกรณ์จังหวัดในวันที่ 26 เมษายน 2526 เพื่อให้จัดส่งเจ้าหน้าที่มาดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ให้

ในวันที่ 9 สิงหาคม 2526 ได้มีการประชุมใหญ่พนักงานผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกและร่วมดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด ขึ้นโดย มีสมาชิกเข้าร่วมลงชื่อแจ้งความจำนงค์เข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 116 คน และร่วมถือหุ้นจำนวน 28,150 บาท



ต่อมากรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ทำการประกาศจัดทะเบียนสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด เป็นสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์

หมายเลขทะเบียนสหกรณ์ ที่ กพธ. 73/2526 หมายเลขข้อบังคับที่ กพธ. 73/2526 ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2526

นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2526 จนถึงปี พ.ศ. 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีอายุรวม 37 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้ทำหน้าที่สถาบันการเงินของสมาชิกฯ ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทำให้สมาชิกส่วนใหญ่มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สมาชิกมีเงินออมจากการถือหุ้นและเงินฝากเป็นจำนวนมาก และสามารถกู้เงินจากสหกรณ์ฯ โดยเสียดอกเบี้ยต่ำ มีเงินเฉลี่ยคืนจากการกู้เงิน และที่สำคัญได้รับสวัสดิการต่างๆ รวม 10 ประเภท จากการทำงานอย่างจริงจัง และเข้มแข็งของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ฯ การสนับสนุนของสมาชิก และบริษัทฯ ทำให้สหกรณ์ฯ ได้รับรางวัลจากหน่วยงานราชการและภาคเอกชน รวม 19 รางวัล คือ

1. รางวัล “ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น เขต 1 ประจำปี 2535” ซึ่งมอบให้แก่ นายศรีโพธิ์ วายุกัตต์ ประธานกรรมการฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2535

2. รางวัล “สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2536” ซึ่งมอบให้เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2536

3. รางวัล “สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2546” ซึ่งมอบให้เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2546

4. สหกรณ์ฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ต้นแบบของจังหวัดอ่างทองในปี 2545 และได้รับคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ต้นแบบติดต่อกันมาโดยตลอดจนถึงปี พ.ศ. 2550 ซึ่งไม่มีการคัดเลือกสหกรณ์ต้นแบบ

5. ประกาศเกียรติคุณเป็น “สภกรณ์ระดับมาตรฐาน ประจำปี 2546, ปี 2547 และปี 2552 ตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสภกรณ์ของกรมส่งเสริมสภกรณ์” เป็นเวลา 3 ปี

6. ประกาศเชิดชูเกียรติเป็นสภกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ตามอุดมการณ์สภกรณ์ ในด้านการพึ่งพาตนเอง และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งมอบให้เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548

7. รางวัลชมเชย สภกรณ์ดีเด่นประจำปี 2550 จากชุมนุมสภกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งมอบให้เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2551

8. รางวัลสภกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นประจำปี 2552 ระดับใหญ่ จากชุมนุมสภกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งมอบให้เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2553

9. รางวัลสภกรณ์ออมทรัพย์ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดีเด่น จากชุมนุมสภกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งมอบให้เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2555

10. ประกาศเกียรติคุณกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม “มีน้ำใจ” (กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม) จากชุมนุมสภกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งมอบให้เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557

11. โล่เกียรติคุณสภกรณ์ที่รักษามาตรฐานสภกรณ์ในระดับดีเลิศต่อเนื่อง จากกรมส่งเสริมสภกรณ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ถึงปี พ.ศ. 2557 ซึ่งมอบให้เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557

12. โล่เกียรติคุณสภกรณ์ออมทรัพย์ที่ให้การสนับสนุนและใช้บริการทางธุรกรรม จากชุมนุมสภกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งมอบให้เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2558

13. ประกาศเกียรติบัตรโครงการเงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน จากชุมนุมสภกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งมอบให้เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

14. โล่รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดผลงานนวัตกรรมสภกรณ์ออมทรัพย์ จากชุมนุมสภกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งมอบให้เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2558 ภาคกลาง ปี 2558

15. ประกาศเกียรติคุณ “สภกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์การจัดมาตรฐานสภกรณ์ในระดับดีเลิศ” จากสำนักงานสภกรณ์จังหวัดอ่างทอง ต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2554 - 2558 เป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน ซึ่งมอบให้เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

16. ประกาศเกียรติบัตร “สภกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2559” จากสำนักงานสภกรณ์จังหวัดอ่างทอง ประเภทสภกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งมอบให้เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

17. ประกาศเกียรติบัตร “สภกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2560” จากสำนักงานสภกรณ์จังหวัดอ่างทอง ประเภทสภกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งมอบให้เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

18. ประกาศเกียรติคุณ “สภกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ระดับดี ขนาดกลาง ประจำปี 2560 ด้านสวัสดิการ” จากชุมนุมสภกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งมอบให้เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561

19. ประกาศเกียรติคุณ “นักสภกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ระดับดีมาก ประจำปี 2562” จากชุมนุมสภกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งมอบให้ นายมานะกุล พรรณเรณู รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

รายงานกิจการประจำเดือน กรกฎาคม 2563

(MONTHLY REPORTS JULY 2020)

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด

THAIRAYON LABOUR UNION SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED

1. จำนวนสมาชิก Membership	1,234	คน	Pr
2. ทุนเรือนหุ้น Share capital	373,593,64.00	บาท	Baht
3. เงินรับฝากออมทรัพย์ ยอดยกมา	18,207,783.54	บาท	Baht
Savings deposit From last month			
❖ ฝากระหว่างเดือน Deposit in this month	3,769,654.21	บาท	Baht
❖ ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month	4,278,659.74	บาท	Baht
คงเหลือสิ้นเดือน Balance	17,698,778.01	บาท	Baht
4. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ ยอดยกมา	153,859,325.58	บาท	Baht
Special deposit From last month			
❖ ฝากระหว่างเดือน Deposit in this month	3,845,163.15	บาท	Baht
❖ ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month	2,976,848.71	บาท	Baht
คงเหลือสิ้นเดือน Balance	154,727,640.02	บาท	Baht
5. เงินรับฝากเพื่อทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา	8,428,600.00	บาท	Baht
Education Fund deposit From last month			
❖ ฝากระหว่างเดือน Deposit in this month	437,215.32	บาท	Baht
❖ ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month	306,315.32	บาท	Baht
คงเหลือสิ้นเดือน Balance	8,559,500.00	บาท	Baht
6. ทุนสำรอง Compulsory reserve	35,558,469.18	บาท	Baht
7. ทุนสะสมตามข้อบังคับ Reserve according to by	743,179.40	บาท	Baht
laws, regulation and other			

8. ถือหุ้น ชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด Share capital in the Federation of Saving and credit Cooperatives of Thailand Limited (FSCT)	51,000,000.00	บาท	Baht
9. เงินฝากธนาคาร (7 ธนาคาร รวม 10 บัญชี) Deposits at Banks	12,901,688.07	บาท	Baht
10. เงินฝากสหกรณ์อื่น Deposits in other Co-operatives	185,968,414.51	บาท	Baht
11. เงินให้กู้แก่สมาชิก ยอดยกมา Loans to members form last month	349,816,940.92	บาท	Baht
❖ ให้กู้ระหว่างเดือน Loans to members in this month	38,189,600.00	บาท	Baht
❖ รับชำระคืนระหว่างเดือน Loans repayment form members in this month	36,631,062.26	บาท	Baht
คงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน Total Loans to members	351,375,478.66	บาท	Baht
12. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น Loans to other cooperatives	1,124,753.13	บาท	Baht
13. ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ Interest received from Loans	11,181,864.26	บาท	Baht
14. รายได้เดือน มกราคม - กรกฎาคม 2563 Revenue in January - July 2020	14,557,544.52	บาท	Baht
15. รายจ่ายเดือน มกราคม - กรกฎาคม 2563 Expenses in January - July 2020	4,278,731.07	บาท	Baht
16. รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย Total income (Approximated)	10,278,813.45	บาท	Baht

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ
(สสอป.)

นาย สสอป. - กรรมการฯ เข้าร่วมการสัมมนาศูนย์
ประสานงาน สส.ชสอ. 4 ภูมิภาค รวม 5 จังหวัด

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายศรีโพธิ์
วายุพัทตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) และ
นายกมลศักดิ์ พัฒนสิงห์ เลขานุการ เข้าร่วมการ
สัมมนาศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ. และสหกรณ์ออม
ทรัพย์ 4 ภูมิภาค (ภาคเหนือ) ณ โรงแรมสีหราช
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนา 200
คน และมีนายอุทัย ศรีเทพ รักษาการนายกสมาคม
สส.ชสอ. เป็นประธานเปิดการสัมมนา

- การสัมมนามีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระบบการ
ตรวจสอบและกำกับศูนย์ประสานงาน เพื่อชี้แจงแนว
ทางการเปิดรับสมัครตามเกณฑ์อายุที่เป็นไปตาม
ประกาศของสมาคม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ศูนย์ประสานงานในสภาวะปรับเปลี่ยนกฎหมาย
สหกรณ์ใหม่ และเพื่อการสื่อสารที่เข้าถึงการรับรู้
ชัดเจน ป้องกันการเสียสิทธิของสมาชิก

- นายศรีโพธิ์ วายุพัทตร์ นายก สสอป.
นายสมพล ตันตีสันติสม นายก สสอศ. นางสุมาลี
ยุกตานนท์ นายก สสอ.รท. พตท. ดร.ศุภมงคล
ถนอมนิ่ม กรรมการ สสอศ. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเพื่อ
ทำการแนะนำสมาคมฯ ของแต่ละคน

วันที่ 27 มิถุนายน 2563 วันนี้เป็นการ
สัมมนาวันที่สอง เป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง
“สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สวัสดิการของสหกรณ์
ออมทรัพย์” โดยนายปรเมศร์ อินทรชูนุ่ม ประธาน
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และอธิบดีอัยการ
สำนักงานคดีอาญาธนบุรี

- พิธีปิดการสัมมนา โดยนายอุทัย ศรีเทพ
รักษาการนายกสมาคม สส.ชสอ.

- อนึ่ง นายศรีโพธิ์ วายุพัทตร์ นายก สสอป.
และนายกมลศักดิ์ พัฒนสิงห์ เลขานุการ ได้เข้าพบ
ประธานกรรมการฯ และผู้จัดการ ศูนย์ประสานงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์สหชีพเมืองสองแคว จำกัด เพื่อ
ชี้แจงผลการดำเนินงานของสมาคมฯ และเข้าพบ
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
สหกรณ์พิษณุโลก จำกัด เพื่อทำการแนะนำสมาคมฯ
และเชิญชวนให้สมัครเป็นศูนย์ประสานงานของ
สมาคมฯ ด้วย

นอกจากนั้น นายศรีโพธิ์ วายุพัทตร์ นายก
สสอป. และกรรมการฯ ได้เดินทางไปร่วมการสัมมนา
กับ สส.ชสอ. ในภูมิภาคอื่นๆ ดังนี้ คือ

วันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2563 นายศรีโพธิ์
วายุพัทตร์ นายกสสอป. และนายกมลศักดิ์ พัฒนสิงห์
เลขานุการ เข้าร่วมการสัมมนาศูนย์ประสานงาน
สส.ชสอ. และสหกรณ์ออมทรัพย์ 4 ภูมิภาค (ภาคใต้)
ณ โรงแรมวัฒนา พาร์ค อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายศรีโพธิ์
วายุพัทตร์ นายก สสอป. และนายพัชรพล วิชัย-
ประเสริฐ อุปนายกคนที่ 2 เข้าร่วมการสัมมนาศูนย์
ประสานงาน สส.ชสอ. และสหกรณ์ออมทรัพย์ 4
ภูมิภาค (ภาคอีสานตอนบน) ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล
อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี



วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 นายศรีโพธิ์ วายุกัตร์ นายก สสอป. และนายพัชรพล วิชัย-ประเสริฐ อุปนายกคนที่ 2 เข้าร่วมการสัมมนาศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ. และสทกรณออมทรัพย์ 4 ภูมิภาค (ภาคอีสานตอนล่าง) ณ โรงแรมสกายวิว รีสอร์ท อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

วันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2563 นายศรีโพธิ์ วายุกัตร์ นายก สสอป. เข้าร่วมการสัมมนาศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ. และสทกรณออมทรัพย์ 4 ภูมิภาค (ภาคกลางตะวันตก) ณ โรงแรมไมด้าแกรนด์ ทราวัต นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม

วันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2563 นายศรีโพธิ์ วายุกัตร์ นายก สสอป. และนายญาณพัฒน์ คุ่มตะโก อุปนายกคนที่ 3 เข้าร่วมการสัมมนาศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ. และสทกรณออมทรัพย์ 4 ภูมิภาค (ภาคกลางตะวันออก) ณ โรงแรมเอ - วัน เดอะรอยัล เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 นายศรีโพธิ์ วายุกัตร์ นายก สสอป. และนายกมลศักดิ์ พัฒนสิงห์ เลขานุการ เข้าร่วมการสัมมนาศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ. และสทกรณออมทรัพย์ 4 ภูมิภาค (กทม. 1 - 2) ณ โรงแรมที เค พาเลซ โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชัน ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

การสัมมนาในภาคอื่นๆ รูปแบบการจัดการสัมมนาเป็นแบบเดียวกับการสัมมนาในภาคเหนือทั้งนี้ นายศรีโพธิ์ วายุกัตร์ นายก สสอป. และนายกสมาคมอื่นๆ ได้ร่วมกันแนะนำสมาคมฯ ของแต่ละท่านให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนารับทราบทุกภูมิภาคด้วย **นายก สสอป. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563**

วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 นายศรีโพธิ์ วายุกัตร์ นายก สสอป. นายกมลศักดิ์ พัฒนสิงห์

เลขานุการ และนายวิรัตน์ ชูจิตต์ กรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสอป. ชุดที่ 5 ครั้งที่ 16 ณ ห้องประชุมวงกลม ชั้น 5 (อาคาร สผ. สอ.) อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยมีนายศรีโพธิ์ วายุกัตร์ นายกสมาคม ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

- รับทราบจำนวนสมาชิกสมาคมฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยมีสมาชิกมาจากเดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 6,258 คน สมาชิกใหม่รอบ 6/2563 (ได้รับการคุ้มครองวันที่ 1 มิถุนายน 2563) จำนวน 10 คน สมาชิกเสียชีวิต 4 คน ลาออก 1 คน ทำการปรับสมาชิกเพิ่มให้ถูกต้อง 5 คน และปรับลดจำนวนสมาชิกให้ถูกต้อง 26 คน สมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รวม 6,242 คน

- จำนวนสมาชิก 3 สมาคมฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 คือ สสอ.รท. (ราชการ) - คน (ยังไม่ได้รับข้อมูล) สสอ. (รัฐวิสาหกิจ) 21,433 คน และ สสอป. (ประกอบการ) 6,242 คน

- รับทราบรายชื่อสมาชิกสมาคมฯ รอบ 7/2563 (ได้รับการคุ้มครองวันที่ 1 กรกฎาคม 2563) จำนวน 12 คน

- รับทราบผลการตรวจบัญชีสมาคมฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ของนางหทัยรัตน์ นิมิตพงศ์พร ผู้ตรวจบัญชีสมาคมฯ

- อนุมัติงบการเงินสมาคมฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2563

- อนุมัติการรับสมัครสมาชิกใหม่ รอบ 8/2563 ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 10 คน (ได้รับการคุ้มครองวันที่ 1 สิงหาคม 2563)

- อนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้รับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกสมาคมฯ ที่เสียชีวิต 3 ราย จาก ศูนย์ประสานงาน 3 แห่ง



สวัสดีครับ “แอดวอซทหรณ์” ฉบับประจำเดือนสิงหาคม 2563 มาพบกับ ท่านสมาชิกและท่านผู้อ่านทุกท่านแล้วครับ @@@##@@@

ในวันแม่แห่งชาติที่ผ่านมา คุณสุรพล ยมพาลโพธิ์ นำพวงมาลัยดอกมะลิไปกราบคุณแม่ เป็นลูกที่น่ารักมากเลยครับ @@@##@@@ ขอแสดงความยินดีกับ คุณภานุพงษ์ ศรีโหมต เนื่องในโอกาสวันครบรอบการแต่งงานไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ ขอให้ชีวิตคู่พบแต่ความสุขตลอดไปครับ @@@##@@@ เขียนคำคมไว้ที่เฟซบุ๊กได้นำฟังมาก สำหรับ คุณขวัญตา อ่วมวิไล ใครอ่านก็ต้องชอบ “ถ้าชอบทะเลให้ไปหาชัย ถ้าชอบอะไรที่ตีต่อใจให้มาหาเรา” @@@##@@@ สองตายาย คุณยินดี คุณเฉลิมศรี กลั่นจะอ่อน ยังรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกายด้วยการวิ่งที่อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดแสนอยู่เป็นประจำ ขอให้สุขภาพแข็งแรงตลอดไปครับ @@@##@@@ ใช้เวลาในวันหยุดประจำสัปดาห์ไปไหว้พระที่นครปฐม คุณจิราภรณ์ ทรัพย์อุภัย ไปกันทั้งครอบครัว 4 คน ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ @@@##@@@ วันเวลาผ่านไปรวดเร็ว สมาชิกหลายท่านเกษียณอายุไปแล้ว 10 ปี แต่ทุกท่านก็ยังสุขภาพแข็งแรง ชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดี ได้แก่ คุณช่อลัดดา ยอดเยี่ยม (วิสโคส ผลิต) คุณประยงค์ วงศ์นพทริญ (เซ็นทรัล ซ่อมบำรุง) คุณอารีย์ ศรีวิไล (ไหม้ออฟฟิต) คุณดำรงพันธ์ วงษ์-ไกรรักษ์ (เอฟ.ไอ.พี.) และ คุณบุญส่ง สีนุต (อัลซิลลารี ผลิต) ขอให้ทุกท่านมีความสุขยิ่งขึ้น

ไปครับ @@@##@@@ ขอแสดงความยินดีกับ คุณสุพจน์ สดแสงจันทร์ ที่ลูกสาวคนเล็กอายุ 4 ขวบแล้วครับ ขอให้หนูโตวันโตคืน เป็นเด็กดีของพ่อและแม่ครับ @@@##@@@ ขอขอบคุณสมาชิก 2 ท่านที่นำบุคคลในครอบครัวมาสมัครเป็นสมาชิก สสอป. ได้แก่ คุณพงษ์ศักดิ์ คงมี (ภรรยา) และ คุณสุพจน์ บุญเกิด (พี่สาว) @@@##@@@ ช่วงนี้ไม่ค่อยได้พบกับ คุณบรรเทิง จำเริญใหญ่ ไม่ทราบว่าจะสบายดีไหมครับ ว่างๆ แวะมาเยี่ยมสหกรณ์ฯ บ้างนะครับ @@@##@@@ ร้านหมูสะเต๊ะใบตองของ คุณนนทรี ผูกเพชร ย้ายไปเปิดขายที่สตรีทฟู้ด (หน้าบขส. อ่างทอง) แล้ว ขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิกไปช่วยกันอุดหนุนด้วยครับ @@@##@@@ เพราะหลานอโยธ อายุ 2 ปี 5 เดือน กำลังเล่นชน คุณศรีโพธิ์ วายุพัคตร์ บอกว่าเวลาที่อโยธอยู่บ้านปู่ปู่มีความสุขแต่เหนื่อย แต่เวลาไปอยู่บ้านย่าที่อยุธยา ปู่ไม่เหนื่อยแต่คิดถึงมากครับ

ในเดือนสิงหาคม สมาชิกสหกรณ์ฯ 3 ท่านป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก ได้แก่ คุณศรายุทธ คงประเสริฐ คุณเกษญา แยมฤดี และ คุณสุรพงษ์ เกิดนาค ขณะนี้ทั้งสามท่านหายเป็นปกติแล้ว ผากเพื่อนสมาชิกท่านอื่นๆ ระมัดระวังด้วย เพราะช่วงนี้โรคไข้เลือดออกกำลังระบาดอยู่ครับ @@@##@@@ เข้ารับการลอกตาเรียบร้อย สำหรับ คุณลิขิต มีบำรุง ขอดวงตาของประธานฯ หายเป็นปกติโดยเร็ววันครับ @@@##@@@ กลับมาทำงานได้แล้ว สำหรับ คุณฉลอง พึ่งอยู่ หลังจากทำการผ่าตัดนิ้วในไต ขอให้สุขภาพแข็งแรงโดยเร็วครับ @@@##@@@ แม้จะป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับตับ แต่ คุณมานะกุล พรรณเรณู ก็ยังคงมาทำงานที่บริษัทอย่างสม่ำเสมอ ขอเป็น

กำลังใจให้ และขอให้สุขภาพแข็งแรง หายป่วยเป็นปกติโดยเร็วครับ @@@##@@@ ขอขอบคุณสมาชิก 4 ท่าน ที่ได้ทำการเพิ่มเงินค่าหุ้นกับสภกรณ์ฯ ได้แก่ **คุณบุญชู กลมสะอาด คุณจุฬาลักษณ์ ศรีแสง คุณศิวพร ภูระหงส์ และ คุณโฆสิต ขนิษฐทอง** ขอให้ทุกท่านมีทุนเรือนหุ้นเป็นจำนวนมากในวันเกษียณอายุครับ @@@##@@@ เพราะน้ำประปาที่บ้านขุ่นมาก **คุณวิภาวรรณ เอี่ยมสะอาด** บอกว่าจะต้องขนเสื้อผ้ากลับไปซักที่บ้านพอที่ป่าโมก น่าเห็นใจมากเลยครับ @@@##@@@ ขับรถยนต์เก๋งขึ้นทุกวัน สำหรับ **คุณนุชนารถ แก้วน้ำเชื้อ** ช่วงนี้ขับรถไปกลับอ่างทอง - ลพบุรีเป็นประจำ อย่างนี้แหละครับที่สุขภาพิตเขาบอกว่า “สถานการณ์สร้างวีรบุรุษ (วีรสตรี)” ครับ @@@##@@@ ขอแสดงความยินดีกับ **คุณอมรเทพ รัตนวงศา** ที่ได้ร่วมเป็นเจ้าของภาพจัดงานแต่งงานให้แก่หลานชายไปเรียบร้อยแล้วครับ @@@##@@@ เดินทางไปสัมมนาของสหภาพฯ ที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง ถือว่าเป็นการเดินทางไกลของ **คุณอภิญญา อยู่สุข** อีกครั้งหนึ่งครับ @@@##@@@ ในฐานะประธานสหภาพฯ **คุณพีระภัทร ลอยละลิว** มีภาระกิจด้านแรงงานทั้งในโรงงานและนอกโรงงานเป็นอย่างมาก ขอเป็นกำลังใจให้นะครับ @@@##@@@ ขอแสดงความยินดีกับ **คุณกิตติศักดิ์ จันทโคตร** ที่ออกรถจักรยานยนต์คันใหญ่คันใหม่ ได้ข่าวว่ารถสวยงามมากครับ @@@##@@@ เดินทางไปกราบหลวงพ่อรวยที่วัดตะโก มาแล้ว สำหรับ **คุณวัชรกรณ์ พรรณเรณู** และภรรยา ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ @@@##@@@ พบกันฉบับหน้า @@@##@@@ สวัสดีครับ @@@##@@@



☞ เฉลยคำถามประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ได้แก่

1. สภกรณ์ฯ ได้รับการจดทะเบียนเป็นสภกรณ์ออมทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่เท่าไร??

คำตอบ วันที่ 22 สิงหาคม 2526

2. รายได้สุทธิประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 เป็นเงินจำนวนเท่าใด??

คำตอบ 6,733,209.49 บาท

3. สภกรณ์ฯ มอบเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่สมาชิกท่านใดบ้าง??

คำตอบ 1. คุณหวาน รอดยิ่ง (พันสภาพฯ)

2. คุณธนพล สุขโรจน์ (เซ็นทรัล ซ่อมบำรุง)

3. คุณรัตนพันธ์ เชื้อเมืองพาน (สปินนิ่ง ผลิต)

สำหรับผู้ใช้คดีที่ได้รับรางวัล 5 รางวัล มีดังนี้ คือ

1. นายสุชินทร์ ชิดชอบ

2. นายประเทือง ผลพจน์

3. นายยุทธนา เนียมจรัส

4. นายสุทธิรักษ์ งามวิจิตร

5. นายสุพจน์ บุญเกิด

ติดต่อขอรับของรางวัลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

***** แจ้งให้ทราบ!!! *****

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 38 ทำการประชุมครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 มีมติยกเลิกคอลัมภ์ “หน้านี้มีรางวัล” ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 เป็นต้นไป เนื่องจากมีผู้ร่วมตอบคำถามน้อยลง

คณะกรรมการดำเนินการฯ พิจารณาแล้ว มีมติให้ยกเลิกคอลัมภ์ “หน้านี้มีรางวัล” ในวารสารข่าวสภกรณ์ฯ จึงขอแจ้งให้กับสมาชิกทุกท่านได้รับทราบ



เกร็ดความรู้

“การจดทะเบียน สิทธิเหนือพื้นดิน”

สิทธิเหนือพื้นดิน คือ ทรัพย์สินอย่างหนึ่ง หรือก็คือสิทธิในการเป็นเจ้าของเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งเพาะปลูกบนดินหรือใต้ดินในพื้นที่ของบุคคลอื่นนั่นเอง ขอบเขตสิทธิเหนือพื้น คือ สิทธิเฉพาะ ปลูกสร้างสิ่งต่างๆ ลงบนดินของบุคคลอื่นได้ แต่จะไม่สามารถแสวงหาผลประโยชน์ในที่ดิน เช่น ขุดดิน ขุดแร่ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : ป.พ.พ. มาตรา 1410 ถึง มาตรา 1416

สิทธิเหนือพื้นดิน หมายถึง กรณีที่เจ้าของที่ดินทำให้เกิดสิทธิเหนือพื้นดินในที่ดินของตนทั้งหมด

สิทธิเหนือพื้นดินเฉพาะส่วน หมายถึง กรณีเจ้าของร่วมกับคนอื่นคนหนึ่งหรือหลายคนในที่ดิน แต่ไม่ใช่ทุกคนทำให้เกิดสิทธิเหนือพื้นดินในที่ดินเฉพาะส่วนของตน

แบ่งก่อตั้งสิทธิเหนือพื้นดิน หมายถึง กรณีที่เจ้าของที่ดินทำให้เกิดสิทธิเหนือพื้นดินไว้แค่บางส่วน แบบไม่เต็มแปลง

ปลดสิทธิเหนือพื้นดิน หมายถึง กรณีที่ได้จดทะเบียนสิทธิเหนือพื้นดินไว้แล้ว ต่อมาเกิดการแบ่งแยกที่ดินดังกล่าว และคู่กรณีตกลงกันให้ที่ดินแปลงที่แบ่งแยกออกไป หรือที่ดินแปลงที่เหลือจะไม่มีสิทธิเหนือพื้นดินต่อไป

การจดทะเบียนสิทธิเหนือพื้นดิน หมายถึง กรณีที่ได้จดทะเบียนสิทธิเหนือพื้นดินไว้แล้ว ต่อมาผู้ถือสิทธิเสียชีวิต ทายาทผู้ถือสิทธิต้องมาขอรับมรดกสิทธิเหนือพื้นดินที่ได้จดทะเบียนไว้เท่านั้น

เลิกสิทธิเหนือพื้นดิน หมายถึง กรณีที่ได้จดทะเบียนสิทธิเหนือพื้นดินไว้แล้ว ต่อมาเจ้าของที่ดินและผู้ถือสิทธิตกลงกันให้เลิกสิทธิเหนือพื้นดิน

สาระน่ารู้ที่สำคัญ

สิทธิเหนือพื้นดินนั้นจะทำให้เกิดขึ้นได้โดยมีกำหนดเวลา (ห้ามเกิน 30 ปี) หรือตลอดชีวิตเจ้าของที่ดิน หรือตลอดชีวิตผู้ทรงสิทธิเหนือพื้นดินนั้นก็ได้

สิทธิเหนือพื้นดินอาจจะสามารถโอนได้หรือรับตกทอดทางมรดกกันก็ได้

ค่าธรรมเนียม 1. การจดทะเบียนสิทธิเหนือพื้นดินโดยไม่มีค่าตอบแทน เป็นการจดทะเบียนประเภทไม่มีทุนทรัพย์ คิดค่าธรรมเนียมแปลงละ 50 บาท ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 249 ข้อ 2 (7) (๗)

2. การจดทะเบียนสิทธิเหนือพื้นดินที่มีค่าตอบแทนเป็นการจดทะเบียนประเภทมีทุนทรัพย์ คณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์พิจารณาแล้ว ให้ถือเอาค่าตอบแทนที่คู่กรณีตกลงชำระให้แก่กันเป็นราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนตามราคาค่าตอบแทนที่คู่กรณีตกลงชำระให้แก่กันในอัตราร้อยละ 1 ตามนัยกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ข้อ 2 (๗7) (ฎ)

อากรแสตมป์ การจดทะเบียนสิทธิเหนือพื้นดินโดยมีค่าตอบแทน พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องเรียกเก็บค่าอากรแสตมป์จากจำนวนค่าตอบแทน ตามประมวลรัษฎากร ตามลักษณะตราสาร 28. (ข) ใบรับแห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ (ตามหนังสือกรมสรรพากรด่วนมาก ที่ กค 0811/09884 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2541 ซึ่งกรมที่ดินได้แจ้งให้ทราบและถือปฏิบัติตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0710/ว 24417 ลงวันที่ 11 กันยายน 2541)



ภาพกิจกรรมสหกรณ์



กรรมการฯ ทำการรวบรวมสมาชิกใหม่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 และมอบเสื้อแจ๊คเก็ตให้สมาชิก (7 กรกฎาคม 2563)



สหกรณ์ฯ มอบเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จำนวน 10,000 บาท ให้แก่ นางหวาน รอดยิ่ง เนื่องจากป่วย (16 กรกฎาคม 2563)



นายก สสอ. เป็นวิทยากรในการสัมมนาศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ. 4 ภาค ที่อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (11 กรกฎาคม 2563)



ประธานและเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมการสัมมนาศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ. 4 ภาค ที่จังหวัดนครปฐม (17 - 18 กรกฎาคม 2563)



กรรมการและเจ้าหน้าที่ฯ เยี่ยมไข้นางภมรกาญจน์ พึ่งอยู่ ที่บ้านพัก อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง (20 กรกฎาคม 2563)



สหกรณ์ฯ มอบของที่ระลึกแก่ นางสาวสุทธิดีร์ ออมสิน เนื่องจากการมงคลสมรส (26 กรกฎาคม 2563)